

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ส่วนกลาง		
ประเด็น	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
ไม้ผลอัตลักษณ์	๑. กรมส่งเสริมการเกษตรเผยทุเรียนหอมอนพระร่วง ของดีสุโขทัยโกยเงินปีละกว่า ๕๐๐ ล้านบาท	Manager Online
ไม้ผลอัตลักษณ์	๒. ทุเรียน “หอมอนพระร่วง” ของดีสุโขทัย กรมส่งเสริมการเกษตร เผยโกยเงินปีละกว่า ๕๐๐ ล้านบาท	เกษตรก้าวไกล ออนไลน์
ไม้ผลอัตลักษณ์	๓. “ทุเรียนหอมอนพระร่วง” ของดีเมืองสุโขทัย โกยเงินปีละกว่า ๕๐๐ ล้านบาท	สยามธุรกิจ ออนไลน์
ไม้ผลอัตลักษณ์	๔. ดีแบบตะโกน!!! แปลงใหญ่หอมอนพระร่วง ของดีสุโขทัย สร้างรายได้สุดปัง ๕๐๐ ล้านบาท/ปี	Facebook เกษตรกรก้าวหน้า
ไม้ผลอัตลักษณ์	๕. ทุเรียนหอมอนพระร่วง ของดีสุโขทัย โกยเงินปีละกว่า ๕๐๐ ล้านบาท	Facebook สำนักข่าวไทยมุง
ไม้ผลอัตลักษณ์	๖. กรมส่งเสริมการเกษตรเผยทุเรียนหอมอนพระร่วง ของดีสุโขทัยโกยเงินปีละกว่า ๕๐๐ ล้านบาท	Facebook เกษตรก้าวไกลไปด้วยกัน

กรมส่งเสริมการเกษตรเผยทุเรียนหมอนพระร่วงของดีสุโขทัยไทยเงินปีละกว่า 500 ล้าน

เผยแพร่: 17 มี.ค. 2566 10:39 | ปรับปรุง: 17 มี.ค. 2566 10:39 | โดย: ทีมข่าวคุณภาพชีวิต



348



นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียน อำเภอศรีษะนาถาย จังหวัดสุโขทัยว่า ปัจจุบันอำเภอศรีษะนาถาย มีแปลงใหญ่ทุเรียนจำนวน 5 แปลง อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านดึก จำนวน 4 แปลง สมาชิก 212 ราย พื้นที่ปลูก 1,593 ไร่ และตำบลแม่สิน 1 แปลง พื้นที่ 552 ไร่ สมาชิก 96 ราย สามารถพัฒนาสินค้าเป็นอัตลักษณ์พื้นที่ถิ่นได้อย่างโดดเด่น โดยเฉพาะทุเรียนพันธุ์หมอนพระร่วง ซึ่งเป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง แต่เพาะปลูกบนภูเขาและที่ราบเชิงเขาทำให้ทุเรียนมีรสชาติแตกต่างจากแหล่งอื่น เช่น มีสีเหลืองนวล เนื้อละเอียด ห้างไม่แฉะ กรอบ มัน ไม่หวานจัด เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และเป็นที่ต้องการของตลาด ทำให้ที่ผ่านมาจังหวัดสุโขทัยมีรายได้จากการขายทุเรียนปีละไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท

สำหรับชื่อพันธุ์หมอนทองพระร่วง มาจากกิจกรรมส่งเสริมการขาย และประชาสัมพันธ์ให้มีชื่อเสียงสินค้าที่สะท้อนอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น พร้อมเรื่องราวแหล่งกำเนิดสินค้า (Story) จึงมีการจัดประกวดการตั้งชื่อทุเรียนสุโขทัย จนได้ชื่อ หมอนพระร่วง ที่ชนะเลิศจากการส่งเข้าประกวดกว่า 500 รายชื่อ โดยคำว่า "หมอน" สื่อความหมายถึงชื่อพันธุ์ทุเรียนหมอนทองที่ปลูกในอำเภอศรีษะนาถาย ซึ่งมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ และ "พระร่วง" หมายถึงราชวงศ์ที่ปกครองอาณาจักรสุโขทัย พระมหากษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงมีหลายพระองค์แต่ที่ทรงมีชื่อเสียงมีพระบรมเดชาภาพมากและเป็นที่ยู่อีกของคณรุ่นหลัง คือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่ทำให้อาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านต่าง ๆ มากมาย เมื่อเอ่ยถึงพระร่วงก็ต้องนึกถึงสุโขทัย จึงเป็นที่มาของชื่อ "หมอนพระร่วง"

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า จุดเด่นกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนในจังหวัดสุโขทัย คือการรวมตัวที่เข้มแข็งมาก มีการร่วมกับภาคีเครือข่ายอื่น ๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้า และกิจกรรมพัฒนาสินค้าเป็นประจำ เช่น กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการเกษตร กิจกรรมสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรมแจ้งเตือนเหตุที่จะก่อให้เกิดความเสียหายกับทุเรียน เช่น การระบาดของโรคและแมลง กิจกรรมการทำตลาดท้องถิ่นและตลาดออนไลน์ กิจกรรมอบรมระบบการซื้อขายทุเรียนออนไลน์ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าใจ เพื่อผลักดันให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดสุโขทัย มีความมั่นคง และยั่งยืนในอนาคต

นอกจากนี้ทางกลุ่มยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยการเปิดเป็นโฮมสเตย์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนและชิมช้อปปิ้งวิถีชีวิตชาวบ้านในชุมชนอย่างใกล้ชิด โดยเน้นให้นักท่องเที่ยวใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย อยู่กินร่วมกับชาวบ้านจริง ๆ ตั้งแต่อาหารการกิน การแต่งกาย การถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น และให้บริการจักรยาน



<https://www.kasetkaoklai.com/home/๒๐๒๓/๐๓/%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%80%E0%B8%A๓%E0%B8%B5%E0%B8%A๒%E0%B8%99-%E0%B8%AB%E0%B8%A๑%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A๓%E0%B8%B0%E0%B8%A๓%E0%B8%88%E0%B8%A๓%E0%B8%88-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%8๗/>

ทุเรียน “หมอนพระร่วง” ของดีสุโขทัย กรมส่งเสริมการเกษตร เผยโกยเงินปีละกว่า 500 ล้านบาท

โดย torzkrub - มีนาคม 17, 2023



นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยว่า ปัจจุบันอำเภอศรีสัชนาลัย มีแปลงใหญ่ทุเรียนจำนวน 5 แปลง อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านตึก จำนวน 4 แปลง สมาชิก 212 ราย พื้นที่ปลูก 1,593 ไร่ และตำบลแม่สิน 1 แปลง พื้นที่ 552 ไร่ สมาชิก 96 ราย สามารถพัฒนาสินค้าเป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่นได้อย่างโดดเด่น โดยเฉพาะทุเรียนพันธุ์หมอนพระร่วง ซึ่งเป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง แต่เพาะปลูกบนภูเขาและที่ราบเชิงเขาทำให้ทุเรียนมีรสชาติแตกต่างจากแหล่งอื่น เช่น มีสีเหลืองนวล เนื้อละเอียด ห้างไม่แฉะ กรอบ มัน ไม่หวานจัด เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และเป็นที่ต้องการของตลาด ทำให้ที่ผ่านมามีรายได้จากการขายทุเรียนปีละไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท

สำหรับชื่อพันธุ์หมอนทองพระร่วง มาจากกิจกรรมส่งเสริมการขาย และประชาสัมพันธ์ให้มีชื่อเสียงให้สะท้อนอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น พร้อมเรื่องราวแหล่งกำเนิดสินค้า (Story) จึงมีการจัดประกวดการตั้งชื่อทุเรียนสุโขทัย จนได้ชื่อ หมอนพระร่วง ที่ชนะเลิศจากการส่งเข้าประกวดกว่า 500 รายชื่อ โดยคำว่า “หมอน” สื่อความหมายถึงชื่อพันธุ์ทุเรียนหมอนทองที่ปลูกในอำเภอศรีสัชนาลัย ซึ่งมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ และ “พระร่วง” หมายถึงราชวงศ์ที่ปกครองอาณาจักรสุโขทัย พระมหากษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงมีหลายพระองค์แต่ที่ทรงมีชื่อเสียงมีพระบรมเดชานุภาพมากและเป็นที่รู้จักของคนรุ่นหลัง คือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่ทำให้อาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านต่าง ๆ มากมาย เมื่อเอ่ยถึงพระร่วงก็ต้องนึกถึงสุโขทัย จึงเป็นที่มาของชื่อ “หมอนพระร่วง”

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า จุดเด่นกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนในจังหวัดสุโขทัย คือ การรวมตัวที่เข้มแข็งมาก มีการร่วมกับภาคีเครือข่ายอื่น ๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้า และกิจกรรมพัฒนาสินค้าเป็นประจำ เช่น กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการเกษตร กิจกรรมสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรมแจ้งเตือนเหตุที่จะก่อให้เกิดความเสียหายกับทุเรียน เช่น การระบาดของโรคและแมลง กิจกรรมการทำตลาดท้องถิ่นและตลาดออนไลน์ กิจกรรมอบรมระบบการซื้อขายทุเรียนออนไลน์ และ

กิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าใจ เพื่อผลักดันให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดสุโขทัย มีความมั่นคง และยั่งยืนในอนาคต

นอกจากนี้ทางกลุ่มยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยการเปิดเป็นโฮมสเตย์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนและสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านในชุมชนอย่างใกล้ชิด โดยเน้นให้นักท่องเที่ยวใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย อยู่กินร่วมกับชาวบ้านจริง ๆ ตั้งแต่อาหารการกิน การแต่งกาย การถ่ายทอวัฒนธรรมท้องถิ่น และบริการจักรยานให้ปั่นชมวิวทุ่งนารอบหมู่บ้าน เยี่ยมชมสวนทุเรียน และสวนผลไม้อื่น ๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เกิดความเข้าใจในวิถีชีวิตชนบท และร่วมหวงแหนวิถีท้องถิ่นของชาวจังหวัดสุโขทัยต่อไป



นายพีทัศน์ อุจน์จิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยว่า ปัจจุบันอำเภอศรีสัชนาลัย มีแปลงใหญ่ทุเรียนจำนวน 5 แปลง อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านตึก จำนวน 4 แปลง สมาชิก 212 ราย พื้นที่ปลูก 1,593 ไร่ และตำบลแม่ดิน 1 แปลง พื้นที่ 552 ไร่ สมาชิก 96 ราย สามารถพัฒนาสินค้าเป็นอัตลักษณ์พื้นที่ได้ อย่างโดดเด่น โดยเฉพาะทุเรียนพันธุ์หมอนพระร่วง ซึ่งเป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง แต่เพาะปลูกบนภูเขาและที่ราบเชิงเขาทำให้ทุเรียน มีรสชาติแตกต่างจากแหล่งอื่น เช่น มีสีเหลืองนวล เนื้อละเอียด หัวยังไม่แฉะ กรอบ มัน ไม่หวานจัด เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และเป็นที่ ต้องการของตลาด ทำให้ที่ผ่านมามีรายได้จากการขายทุเรียนปีละไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท

สำหรับชื่อพันธุ์หมอนทองพระร่วง มาจากกิจกรรมส่งเสริมการขาย และประชาสัมพันธ์ให้มีชื่อเสียงสินค้าที่สะท้อนอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น พร้อมเรื่องราวแหล่งกำเนิดสินค้า (Story) จึงมีการจัดประกวดการตั้งชื่อทุเรียนสุโขทัย จนได้ชื่อ หมอนพระร่วง ที่ชนะเลิศจากการส่งเข้า ประกวดกว่า 500 รายชื่อ โดยคำว่า "หมอน" สื่อความหมายถึงชื่อพันธุ์ทุเรียนหมอนทองที่ปลูกในอำเภอศรีสัชนาลัย ซึ่งมีรสชาติเป็น เอกลักษณ์ และ "พระร่วง" หมายถึงราชวงศ์ที่ปกครองอาณาจักรสุโขทัย พระมหากษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงมีหลายพระองค์แต่ที่ทรงมีชื่อเสียงมี พระบรมเดชาณุภาพมากและเป็นที่รู้จักของคนรุ่นหลัง คือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่ทำให้อาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้าน ต่าง ๆ มากมาย เมื่อเอ่ยถึงพระร่วงก็ต้องนึกถึงสุโขทัย จึงเป็นที่มาของชื่อ "หมอนพระร่วง"

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า จุดเด่นกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนในจังหวัดสุโขทัย คือการรวมตัวที่เข้มแข็งมาก มีการ ร่วมกับภาคีเครือข่ายอื่น ๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้า และกิจกรรมพัฒนาสินค้าเป็นประจำ เช่น กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ด้านการเกษตร กิจกรรมสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรมแจ้งเตือนเหตุที่จะก่อให้เกิดความเสียหายกับทุเรียน เช่น การระบาดของโรคและแมลง กิจกรรมการทำตลาดท้องถิ่นและตลาดออนไลน์ กิจกรรมอบรมระบบการซื้อขายทุเรียนออนไลน์ และ กิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าใจ เพื่อผลักดันให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดสุโขทัย มีความมั่นคง และยั่งยืนในอนาคต

นอกจากนี้ทางกลุ่มยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยการเปิดเป็นโฮมสเตย์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนและ ชิมช็อปวิถีชีวิตชาวบ้านในชุมชนอย่างใกล้ชิด โดยเน้นให้นักท่องเที่ยวใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย อยู่กินร่วมกับชาวบ้านจริง ๆ ตั้งแต่อาหารการกิน การแต่งกาย การถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น และบริการจักรยานให้ปั่นชมวิวทุ่งนารอบหมู่บ้าน เยี่ยมชมสวนทุเรียน และสวนผลไม้อื่น ๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เกิดความเข้าใจในวิถีชีวิตชนบท และร่วมหวงแหนวิถีท้องถิ่นของชาวจังหวัดสุโขทัยต่อไป



เกษตรกรก้าวหน้า

March 17 at 12:30 PM · ๕

...

ดีแบบตะโกน!!! แปลงใหญ่หมอนพระร่วง ของดีสุโขทัย สร้างรายได้**สุดปัง** 500 ล้านบาท/ปี

● ทูเรียนหมอนพระร่วง ถือเป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ที่สำคัญของจังหวัดสุโขทัย ด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ ประกอบกับชื่อสายพันธุ์อันแปลกแต่เปี่ยมไปด้วยความหมาย จึงไม่น่าแปลกใจที่พืชชนิดนี้จะสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในจังหวัดสุโขทัยได้มากกว่าปีละ 500 ล้านบาท

ซึ่งชื่อหมอนพระร่วงอันแสนสะดุดหูนี้ มีที่มาจากกิจกรรมส่งเสริมการขาย และประชาสัมพันธ์ให้มีชื่อเสียงที่สะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น พร้อมเรื่องราวแห่งกำเนิดสินค้า (Story) จึงมีการจัดประกวดการตั้งชื่อทุเรียนสุโขทัย จนได้ชื่อที่ชนะเลิศจากการส่งเข้าประกวดกว่า 500 รายชื่อ

โดยคำว่า "หมอน" สื่อความหมายถึงชื่อพันธุ์ทุเรียนหมอนทองที่ปลูกในอำเภอศรีสัชนาลัย และ "พระร่วง" หมายถึงราชวงศ์ที่ปกครองอาณาจักรสุโขทัย ซึ่งเป็นที่รู้จักของคนรุ่นหลัง อาจกล่าวได้ว่าเมื่อเอ่ยถึงพระร่วงก็ต้องนึกถึงจังหวัดสุโขทัย

● คุณรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียน ในอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ว่า ปัจจุบันอำเภอศรีสัชนาลัย มีแปลงใหญ่ทุเรียนจำนวน 5 แปลง อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านดึก 4 แปลง มีสมาชิก 212 ราย พื้นที่ปลูก 1,593 ไร่ และ ตำบลแม่สิน 1 แปลง พื้นที่ 552 ไร่ สมาชิก 96 ราย

เป็นแปลงที่สามารถพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นได้อย่างโดดเด่น โดยเฉพาะทุเรียนพันธุ์หมอนพระร่วง ซึ่งทำการเพาะปลูกบนภูเขา และ ที่ราบเชิงเขาทำให้ผลผลิตที่ได้มีรสชาติแตกต่างจากแหล่งอื่น อาทิ มีสีเหลืองนวล เนื้อละเอียดแห้งไม่แฉะ กรอบ มัน ไม่หวานจัด เป็นเอกลักษณ์ และ เป็นที่ต้องการของตลาด

● สำหรับจุดเด่นของกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนในจังหวัดสุโขทัย คือ การรวมตัวที่เข้มแข็งมาก มีการร่วมกับภาคีเครือข่ายอื่น ๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และพัฒนาสินค้าอยู่เสมอ เช่น การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการเกษตร การสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

กิจกรรมแฉ่งเดือนเหตุที่จะก่อให้เกิดความเสียหายกับทุเรียน เช่น การระบาดของโรคและแมลง กิจกรรมการทำตลาดท้องถิ่นและตลาดออนไลน์ การอบรมระบบการซื้อขายทุเรียนออนไลน์ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ เพื่อผลักดันให้เกษตรกรมีความมั่นคง และ ยั่งยืน ในอนาคต

● นอกจากนี้ทางกลุ่มยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยเปิดเป็นโฮมสเตย์ ให้นักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อน และ ชิมชิมวิถีชีวิตในชุมชนอย่างใกล้ชิด โดยเน้นความเรียบง่าย อยู่กินร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่จริง ๆ รวมถึงมีบริการจักรยานปั่นชมวิวทุ่งนา เยี่ยมชมสวนทุเรียน และสวนผลไม้อื่น ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ และ ร่วมวางแผนวิถีท้องถิ่นของชาวจังหวัดสุโขทัยต่อไป

#เกษตรกรก้าวหน้า #ทุเรียน #ทุเรียนหมอนทอง #หมอนพระร่วง #สุโขทัย
#เกษตรกรแปลงใหญ่ #กรมส่งเสริมการเกษตร #แปลงใหญ่หมอนพระร่วง



เกษตรกรก้าวหน้า

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0r4UhoVeKq4FrBudSkuv8KXkMvhYTtTbUR6sTkPXdrDStHjKRt4GQ4HDMxMSNTEkl&id=๑๐๐๐๖๓๖๑๑๘๙๑๓๓๔&mibextid=Nif5oz



สำนักข่าวไทยมุง

March 17 at 1:45 PM · 🌐



ทุเรียน "หมอนพระร่วง" ของดีสุโขทัย โขยเงินปีละกว่า 500 ล้านบาท

ปัจจุบันอำเภอศรีนครินทร์ มีแปลงใหญ่ทุเรียนจำนวน 5 แปลง อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านดึก จำนวน 4 แปลง สมาชิก 212 ราย พื้นที่ปลูก 1,593 ไร่ และตำบลแม่สิน 1 แปลง พื้นที่ 552 ไร่ สมาชิก 96 ราย สามารถพัฒนาสินค้าเป็นอัตลักษณ์พื้นที่กันได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะทุเรียนพันธุ์หมอนพระร่วง ซึ่งเป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง แต่เพาะปลูกบนภูเขาและที่ราบเชิงเขาทำให้ทุเรียนมีรสชาติแตกต่างจากแหล่งอื่น เช่น มีสีเหลืองนวล เนื้อละเอียด หวานนุ่ม กรอบ มัน ไม่หวานจัด เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และเป็นที่ต้องการของตลาด ทำให้ที่ผ่านมามีรายได้จากการขายทุเรียนปีละไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท

<https://www.thaimungnews.com/?p=36922>

#ทุเรียน #หมอนพระร่วง #ของดีสุโขทัย #อำเภอศรีนครินทร์ #ตำบลบ้านดึก #จังหวัดสุโขทัย



https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid๐๒SKTTa๓zEfpED๗๒๖๗๓gaotg๗PRbk๒๒pbCBuXaJoFSiYt๗YX๒TE๖๕hu๕zWQqipteg๔&id=๑๐๐๐๖๓๙๙๘๖๕๕๕๐๐&mibextid=SDPeLY



เกษตรก้าวไกลไปด้วยกัน

March 17 at 9:43 AM · 🌐



กรมส่งเสริมการเกษตรเผยทุเรียนหมอนพระร่วงของดีสุโขทัยโคยเงินมีละกว่า 500 ล้านบาท

นายพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียน อำเภอศรีสัชชนาลัย จังหวัดสุโขทัยว่า ปัจจุบันอำเภอศรีสัชชนาลัย มีแปลงใหญ่ทุเรียนจำนวน 5 แปลง อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านดึก จำนวน 4 แปลง สมาชิก 212 ราย พื้นที่ปลูก 1,593 ไร่ และตำบลแม่สิน 1 แปลง พื้นที่ 552 ไร่ สมาชิก 96 ราย สามารถพัฒนาสินค้าเป็นอัตลักษณ์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะทุเรียนพันธุ์หมอนพระร่วง ซึ่งเป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง แต่เพาะปลูกบนภูเขาและที่ราบเชิงเขาทำให้ทุเรียนมีรสชาติแตกต่างจากแหล่งอื่น เช่น มีสีเหลืองนวล เนื้อละเอียด หางไม่แฉะ กรอบ มัน ไม่หวานจัด เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และเป็นที่ต้องการของตลาด ทำให้ที่ผ่านมามีจังหวัดสุโขทัยมีรายได้จากการขายทุเรียนปีละไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท

สำหรับชื่อพันธุ์หมอนทองพระร่วง มาจากกิจกรรมส่งเสริมการขาย และประชาสัมพันธ์ให้มีชื่อเสียงที่สะท้อนอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น พร้อมเรื่องราวแหล่งกำเนิดสินค้า (Story) จึงมีการจัดประกวดการตั้งชื่อทุเรียนสุโขทัย จนได้ชื่อ หมอนพระร่วง ที่ชนะเลิศจากการส่งเข้าประกวดกว่า 500 รายชื่อ โดยคำว่า "หมอน" สื่อความหมายถึงชื่อพันธุ์ทุเรียนหมอนทองที่ปลูกในอำเภอศรีสัชชนาลัย ซึ่งมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ และ "พระร่วง" หมายถึงราชวงศ์ที่ปกครองอาณาจักรสุโขทัย พระมหากษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงมีหลายพระองค์แต่ที่ทรงมีชื่อเสียงมีพระบรมเดชาูปภาพมากและเป็นที่รู้จักของคนรุ่นหลัง คือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่ทำให้อาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านต่าง ๆ มากมาย เมื่อเอ่ยถึงพระร่วงก็ต้องนึกถึงสุโขทัย จึงเป็นที่มาของชื่อ "หมอนพระร่วง"

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า จุดเด่นกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนในจังหวัดสุโขทัย คือการรวมตัวที่เข้มแข็งมาก มีการร่วมกับภาคีเครือข่ายอื่น ๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้า และกิจกรรมพัฒนาสินค้าเป็นประจำ เช่น กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการเกษตร กิจกรรมสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรมแจ้งเตือนเหตุที่จะก่อให้เกิดความเสียหายกับทุเรียน เช่น การระบาดของโรคและแมลง กิจกรรมการทำตลาดท้องถิ่นและตลาดออนไลน์ กิจกรรมอบรมระบบการซื้อขายทุเรียนออนไลน์ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ เพื่อผลักดันให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดสุโขทัย มีความมั่นคง และยั่งยืนในอนาคต

นอกจากนี้ทางกลุ่มยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยการเปิดเป็นโฮมสเตย์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนและชิมชั้บวิถีชีวิตชาวบ้านในชุมชนอย่างใกล้ชิด โดยเน้นให้นักท่องเที่ยวใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย อยู่กินร่วมกับชาวบ้านจริง ๆ ตั้งแต่อาหารการกิน การแต่งกาย การถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นและบริการจักรยานให้ปั่นชมวิวทุ่งนารอบหมู่บ้าน เยี่ยมชมสวนทุเรียน และสวนผลไม้อื่น ๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เกิดความเข้าใจในวิถีชีวิตชนบท และร่วมหวงแหนวิถีท้องถิ่นของชาวสุโขทัยต่อไป

